

Số: /SVHTTDL-QLVH

Bắc Kạn, ngày tháng 01 năm 2021

V/v xin ý kiến về cây Lộc Vừng để trồng xen mới vào vị trí các cây đã gãy đổ trong khu vực di tích lịch sử địa điểm Đồn Phủ Thông

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh.

Thực hiện Văn bản số 4505/UBND-VXNV ngày 05/8/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thanh lý và trồng mới cây xanh tại di tích lịch sử - văn hóa địa điểm Đồn Phủ Thông. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân và các nhà nghiên cứu về phương án lựa chọn loại cây để trồng xen mới vào vị trí các cây đã gãy đổ đảm bảo phù hợp với không gian di tích.

Thực hiện nhiệm vụ giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tìm hiểu về một số loại cây phù hợp với không gian di tích và phối hợp với UBND huyện Bạch Thông thực hiện lựa chọn đồng thời trên cơ sở đề xuất của UBND huyện Bạch Thông, đến nay đã đi đến thống nhất lựa chọn cây Lộc Vừng để trồng xen mới vào vị trí các cây đã gãy đổ trong khu vực di tích lịch sử địa điểm Đồn Phủ Thông, lý do: Cây Lộc Vừng tán thấp, dễ chăm sóc và phù hợp nơi cần sắc thái tôn nghiêm như di tích.

Để đảm bảo việc lựa chọn cây trồng như trên được phù hợp, khách quan, đúng quy định, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị:

1. Các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp cho ý kiến về Cây Lộc Vừng để trồng thay thế các cây đã gãy đổ trong khu di tích địa điểm Đồn Phủ Thông, *(Có Biểu thông tin về cây Lộc Vừng gửi kèm, các đơn vị tích vào ô sự phù hợp, không phù hợp hoặc có ý kiến khác. Trường hợp không phù hợp và ý kiến khác cần nêu rõ lý do ..)*. Ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày **20/01/2021**.

2. Trung tâm Công báo - Tin học đăng tải nội dung về Cây Lộc Vừng lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân trong vòng 15 ngày làm việc.

Địa chỉ nhận ý kiến: Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn, tổ 5, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, điện thoại: 0209 3871418 hoặc Email: nthuong.svh@backan.gov.vn

Với nội dung trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong sự quan tâm phối hợp của đơn vị./.

Nơi nhận:

Gửi bản điện tử:

- Như trên;
- UBND tỉnh (B.cáo);
- GD Sở; PGĐ Sở (Bà Tho);
- Lưu: VT, QLVH (Hương).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Hoàng Thị Tho

BIỂU LẤY Ý KIẾN VỀ CÂY LỘC VỪNG

(Kèm theo Văn bản số...../SVHTTDL-QLVH ngày tháng 01 năm 2021 của Sở VHTTDL)

THÔNG TIN CƠ BẢN	CHO Ý KIẾN		
	PHÙ HỢP (Đồng ý)	KHÔNG PHÙ HỢP (Không đồng ý -Nêu rõ lý do)	Ý KIẾN KHÁC (Nêu rõ lý do)
<p>Tên gọi và nguồn gốc:</p> <p>Cây Lộc Vừng còn gọi là chiếc hay lộc mưng là một loài thuộc chi Lộc vừng, là loài cây bản địa của các vùng đất ẩm ven biển Nam Á và Bắc Úc, từ Afghanistan đến Philippin và Queensland. Tại Đông Nam Á, loài này phân bố ở Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Ở Việt Nam Lộc Vừng rất được ưa chuộng cây mọc khắp nơi, từ Bắc vào Nam ra tới Côn Đảo. Nằm trong bộ tứ quý Sanh – Sung – Tùng – Lộc, cây lộc vừng đẹp từ thân cành, dáng thế đến sắc hoa.</p> <p>Đặc điểm, hình thái</p> <p>Cây lộc vừng thuộc loại cây thân gỗ, sống lâu năm, chiều cao khoảng 0,5-5m, lá thường xanh, nhiều cành nhánh, tán rộng. Cây lộc vừng nằm trong những loại cây cảnh quý “sanh, sung, tùng, lộc” trong đó thì lộc chính là lộc vừng chúng có nhiều đặc điểm hấp dẫn lòng người.</p>			

Ở nước ta lộc vùng được phân ra loại lá dài, lá tròn hoặc phân theo màu hoa: hoa đỏ, hoa vàng, hoa trắng. Phổ biến nhất là loại lá dài, hoa đỏ nhưng loại lá tròn thì hoa sớm và bền hơn lá dài.

Cây rất dễ trồng, dễ chăm sóc, người ta có thể nhân giống cây này bằng cách gieo hạt hoặc giâm cành hay chiết cành để cây mọc nhanh và phát triển nhanh hơn.

Thân cây Lộc Vùng có hình dáng xù xì, vỏ cây có màu xám, lá cây màu xanh mượt mà, thuôn hai đầu với mép lá có hình răng cưa. Lá lộc vùng khi còn non mới nhú có màu đỏ tía, màu của lộc non, khi lớn chuyển màu xanh mượt, đậm màu, mặt trên đậm hơn dưới. Lá lộc vùng hình bầu dục, thuôn dài, nhọn dần về phía cuống, mép lá có răng cưa mềm mại, cuống ngắn, gân nổi rõ. Khi lá rụng để lại vết sẹo hình lưỡi liềm. Lộc vùng có những bông hoa nhỏ xinh kết thành chuỗi dài 6-20cm. Hoa lộc vùng có màu trắng, đỏ, vàng, dài thõng xuống đất, hoa tươi lâu khi nở hương hoa thoang thoảng với hình dáng mềm mại, thướt tha, tạo vẻ đẹp quyến rũ, nổi bật cho cây. Hoa lộc vùng thường rộ vào tháng 3, kéo dài đến tháng 8. Cây lộc vùng cảnh có nhiều dáng vẻ khác nhau sau khi được uốn nắn và hạn chế về chiều cao của cây.

Rễ lộc vùng có vị đắng, thơm, mát, để bào chế các loại thảo dược để trị sỏi. Quả lộc vùng màu nâu, hình cầu, vỏ ngoài cứng, ít hạt và chìm trong thịt. Hạt lộc vùng được giã nhuyễn, trộn với dầu và bột, để trị tiêu chảy, các bệnh mắt, trị đau bụng... Vỏ lộc

vùng chứa nhiều tannin - như các loại trà để chữa đau bụng, tiêu chảy...

Ứng dụng

Cây lộc vùng có tán rộng, cho hoa đẹp nên thường được trồng làm cây cảnh quan sân vườn, cây bóng mát, khu đô thị, bệnh viện, trường học, công viên, khu di tích... Cây lộc vùng với tán lá dày và rộng có tác dụng điều hòa không khí rất tốt.

Lộc vùng còn mang ý nghĩa sung túc, may mắn, bình an, thịnh vượng. Ngay từ cái tên Lộc mang nghĩa tài lộc, vùng nhỏ nhưng nhiều, tượng trưng cho sự đoàn tụ, sum xuê, do vậy với khuôn viên di tích cây Lộc vùng hoàn toàn phù hợp./.

--	--	--	--